

เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาให้ต่อกัน ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ หรือกำลังวางแผนเรื่อง การปิดสถานศึกษาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง Google for Education จึงได้จัดเตรียมบริการเพื่อการศึกษาทางไกล การฝึกอบรม และ แหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้ครูและนักเรียนยังคงติดต่อกันได้อย่างไม่ขาดช่วง กรุณาไปที่ edu.google.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของ Google มีอะไรบ้าง?

Google พร้อมให้บริการ [G Suite for Education](#) ชุดเครื่องมือฟรีเปี่ยมประสิทธิภาพที่สามารถใช้ได้บนทุกอุปกรณ์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก โดย G Suite for Education ประกอบด้วย [Hangouts Meet](#) ที่เชื่อมต่อครูและนักเรียนผ่านวิดีโอคอล และ [Google Classroom](#) ที่ให้ครูสร้างการบ้านและรายงาน ให้คะแนน และรวบรวมงานที่มอบหมายได้แบบเสมือนจริง

ตรวจสอบผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดของเราได้ที่ edu.google.com

Google จะช่วยสถาบันการศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ อย่างไรบ้าง?

Google พร้อมนำเสนอ [พีเจอาร์ Meet แบบฟรีเปี่ยม](#) ที่จะให้บริการฟรีสำหรับสถาบันการศึกษา ไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยพีเจอาร์นี้สามารถรองรับการโทรพร้อมกันได้ถึง 250 คน รวมถึงสามารถบันทึกการเรียนการสอนและไลฟ์สตรีมได้อีกด้วย

เราได้เปิดตัว [เว็บไซต์ Teach from Home ใหม่](#) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจากทั่วโลก คำแนะนำ ทรัพยากร และเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยครูอาจารย์ด้านการสอนในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ต้องมีการปิดสถานศึกษา

[Google.org](#) ได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ทางไกล 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ให้การศึกษาให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในชุมชนที่ด้อยโอกาส

นอกจากนั้น เรายังสร้างแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ทางไกลขึ้นใหม่ อาทิ [คลังข้อมูลและวัสดุเพื่อการสอน](#), [YouTube Learning Hub](#) ใหม่, [การโพสต์บล็อก](#)อย่างต่อเนื่อง และ [การสัมมนาผ่านเว็บ](#) (Webinars) พร้อมด้วยคำแนะนำการใช้งาน และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่จะเผยแพร่ผ่าน [ช่องทางโซเชียลทั้งหมดของเรา](#)

ตรวจสอบวิธีเริ่มต้นใช้งานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ใดบ้าง?

เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ เพียง ลงชื่อสมัคร G Suite for Education ฟรี โดยเราจะช่วยเร่งกระบวนการลงทะเบียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เตรียมการได้อย่างรวดเร็วขึ้น

หากต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าโดเมนของสถาบัน กรุณาตรวจสอบได้จาก [คู่มือของเรา](#)

หากต้องการทำความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆ กรุณาไปที่ g.co/teachfromhome หรือไปที่ Teacher Center เพื่ออบรมการใช้งานและตรวจสอบการสนับสนุนต่างๆ

Google ช่วยจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษาหรือไม่?

เรามีอุปกรณ์เพื่อการศึกษาหลากหลายรุ่นที่มีความปลอดภัยและใช้ร่วมกันได้อย่าง Chromebooks อย่างไรก็ตาม Google ไม่ได้จัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับสถาบันการศึกษาโดยตรง แต่หากสถาบันใดสนใจก็สามารถจัดซื้อได้จากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วโลก

ฉันต้องมีอุปกรณ์เฉพาะสำหรับใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาของ Google หรือไม่?

สถาบันการศึกษาสามารถเข้าใช้งานเครื่องมือ G Suite for Education รวมถึง เอกสาร, ฟอรัม, Meet และ Classroom จากอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ อาทิ เปรียวเซอร์บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

มีช่องทางในการค้นหาเนื้อหาเพื่อการศึกษาบน YouTube หรือไม่?

เราจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรเพื่อการศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการ และจะขยายไปยัง [YouTube Learning Hub](#) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป และสำหรับนักเรียนรุ่นเล็กเราก็มี [YouTube Kids](#) ที่จะแสดงหมวดหมู่ของวิชาเพื่อการเรียนรู้บนหน้าจอหลักในโหมดของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา รวมถึงการรวบรวมวิชาเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เชื่อถือได้จากคลังความรู้ภายนอกบริษัทอีกด้วย

รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการสามารถช่วยอะไรได้บ้างหรือไม่?

เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่ เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่เรามีให้บริการแก่สถาบันและผู้ให้การศึกษา และพร้อมให้การสนับสนุนตลอดขั้นตอนของการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา



ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานของเราในด้านการศึกษา

edu.google.com